

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วัน เดือน ปี 24 ต.ค. 2560 หน้า 6 เรื่อง อนุรักษ์พลังงาน

พพ.กล่อมธุรกิจเอสเอ็มอี ใช้อุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน

นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า กรมได้จัดเสวนา “SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยประเทศชาติให้มีความมั่นคงด้านพลังงานมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

“การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ พพ. และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็น การได้รับทราบประโยชน์ต่างๆ หากมีการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเข้าร่วมโครงการกับพพ. ตลอดจนองค์ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” นายวันชัยกล่าว

พพ.มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย พพ.จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งให้โรงงานควบคุมอาคารควบคุมรวมถึงSMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ

พลังงานเร่งกระตุ้น เอสเอ็มอีลดต้นทุน

โปสทูเดย์ - พพ.กระตุ้นเอสเอ็มอี อนุรักษ์พลังงาน หนุนลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้จัดเสวนา “SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน” ครั้งที่ 4 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

“การสัมมนาจะเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น การได้รับทราบประโยชน์ต่างๆ หากมีการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเข้าร่วมโครงการกับ พพ.” นายวันชัย กล่าว

สำหรับที่ผ่านมา พพ.มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการเสวนามีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงานร่วมให้ความรู้ รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เอสเอ็มอีปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุน ■